

อัลบา ฉลองเปิดแคมเปญ ปี 2017 พร้อมประกาศ ให้ ‘มิว นิษฐา’ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่



บริษัท ไชโก (ประเทศไทย) ผู้จัดจำหน่าย ALBA (อัลบา) นาฬิกาแบรนด์คุณภาพจากญี่ปุ่น แดลงเปิดแคมเปญ ปี 2017 พร้อมเปิดตัว ‘มิว – นิษฐา จิรยั่งยืน’ นางเอกสาวระดับซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทย ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของนาฬิกาอัลบา ณ ร้าน Mother May I เมื่อวันก่อน

มร. ฮารุมิตซึ อากาชิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไชโก (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แคมเปญใหม่ของนาฬิกาอัลบา ปีนี้ยังคงต่อเนื่องและสอดคล้องกับปีที่แล้ว ด้วย Key Concept ที่ว่า “Shine Like A Star, Every Day” (โดดเด่นดังดวงดาวที่ฉายแววระยิบระยับในทุกวัน) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Every Day Every Style With ALBA” ซึ่งหมายถึงไม่ว่าจะวันทำงาน วันพักผ่อนสบาย หรือวันไหน อัลบาก็สามารถเป็นหนึ่งในความมั่นใจในวันนั้นๆ ของคุณได้ โดยปีนี้เราจะจัดแคมเปญนาฬิกาอัลบามากมายตลอดทั้งปี และที่สำคัญคือการนำ ‘มิว – นิษฐา จิรยั่งยืน’ นางเอกสาวระดับซูเปอร์สตาร์แถวหน้าของเมืองไทย และยังเป็นไอดอลของสาวๆ มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของนาฬิกาอัลบา เนื่องจากเห็นว่ามิวมีบุคลิกที่ตรงกับนาฬิกาอัลบา มีความโดดเด่นในทุกบทบาท เป็นทั้งตัวแทนของคนรุ่นใหม่และดาราระดับซูเปอร์สตาร์ที่เปล่งประกายเหมือนดวงดาว อีกทั้งยังมีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจ สนใจแฟชั่น สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน”

ภายในงาน “ALBA Open House” ที่จัดขึ้นเพื่อโชว์ตัว มิว นิษฐา ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของอัลบาเป็นครั้งแรก จัดในบรรยากาศอบอุ่นโทนสีขาว โดยเปิดตัว มิว นิษฐา อย่างโดดเด่น พร้อมด้วย จี๊ป – ปกฉัตร เทียมชัย มาร่วมพูดคุยเรื่องเทรนด์ รวมถึงสไตล์การแต่งตัวและเครื่องประดับเพื่อเสริมบุคลิกภาพ

สาว มิว นิษฐา กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากที่ได้รับเกียรติเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นาฬิกาอัลบา เพราะมิวรู้จักชื่อเสียงมานานตั้งแต่แบรนด์ไชโกแล้ว สำหรับ Every Day Every Style ในความหมายของมิว ก็แล้วแต่วันหรือแล้วแต่งานในวันนั้นๆ วันปกติมิวมีหลากหลายสไตล์มาก มิวเลือกเรียนแฟชั่นดีไซน์เพราะชอบงานออกแบบ ชอบแฟชั่น ชอบแต่งตัว สนุกดีค่ะ สามารถปรับเปลี่ยนได้หลายอย่าง ไม่มีอะไรถูกผิด เพียงแต่เราจะปรับให้เข้ากับบุคลิกในทุกๆ วันของเราแบบไหน ทุกวันที่เราแต่งตัว อาจจะดูดีในแบบของเรา แต่ถ้าอยากดูโดดเด่นขึ้นก็เติมเครื่องประดับ หรือ ‘นาฬิกา’ ซึ่งมิวคิดว่าเป็นได้ทั้งเครื่องบอกเวลาและแอคเซสเซอรี่ไปในตัว และสิ่งที่สำคัญมิวคิดว่านาฬิกามีเสน่ห์ในตัวของตัวเอง มีเรื่องราว และมีคุณค่าในการบอกเวลา มิวอยากให้ลองนึกถึงอัลบา ให้เป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะไปกับเราในทุกวันค่ะ”

ส่วน จี๊บ - ปกฉัตร เทียมชัย ดาราสาวแฟชั่นนิสต้าที่ระยะหลังผันตัวไปเป็น Personal Stylist ให้คำปรึกษาด้านการ แต่งตัวเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพ มาร่วมพูดคุยถึงเคล็ดลับการใช้เครื่องประดับ เช่นนาฬิกาให้เหมาะกับสไตล์หรือ บุคลิกว่า “อันดับแรกต้องดูกิจวัตรประจำวันของเราก่อนว่าใน Everyday Look ของเราเป็นแบบไหน บางคนเป็น สาวหวานก็จะหานาฬิกาที่ดูเหมือนสร้อยข้อมือ มีลวดลาย สีแนวหวานอย่างฟังก์์โกลด์หรือเงิน ซึ่งก็จะแมชท์ได้กับ ทั้งการแต่งตัวแบบ Casual หรือแนวหวานๆ หรือเราอาจนำเครื่องประดับมาเบรกกับ Smart Look ก็ได้ บางทีเรา อาจเปลี่ยนเป็นชุดเดรสยาวเพื่อไปปาร์ตี้ต่อโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนนาฬิกา ส่วนนาฬิกาหน้าปัดใหญ่หรือ Boy Size ก็สา มารถแมชท์ได้กับ Casual Look ในวันธรรมดาได้ เพราะนั้น Every Day Every Style With ALBA จี๊บว่าขึ้นอยู่กับ การมีคิซ์แอนด์แมชท์มากกว่าค่ะ”

สำหรับนาฬิกา ALBA (อัลบา) ที่นำมาเป็นไฮไลต์ในงาน โดยให้มิวสวมิใส่เปิดตัวในครั้งนี้คือ ALBA รหัส AH7N72X เป็นคอลเลคชั่นแห่งปีของนาฬิกาอัลบา ซึ่งสามารถนำไปแมชท์กับชุดสวยในทุกวัน